

Câu lạc bộ năng khiếu hè trường TH Giang Biên- thỏa niềm đam mê, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Với mục đích giúp các bạn học sinh có một kì nghỉ hè vừa thú vị vừa bổ ích, trường Tiểu học Giang Biên triển khai tổ chức các CLB hè giúp học sinh rèn luyện, phát huy khả năng cùng sự sáng tạo, đồng thời cũng giúp các bạn có thể giao lưu, trao đổi và kết nối với nhau nhiều hơn. Đặc biệt là CLB Đàn, Hát – Múa của Trường TH Giang Biên là sân chơi thú vị để phát triển kỹ năng, năng khiếu cho các con học sinh. Qua CLB hè, bên cạnh những kiến thức, các con được phát triển toàn diện hơn, hình thành các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trong quá trình học, với sự quan tâm sát sao của cô đã không ngừng phát hiện và bồi dưỡng cho những bạn nhỏ được phát triển trong môi trường giáo dục toàn diện về Thể chất - Trí tuệ - Đạo đức - Thẩm mỹ. Câu lạc bộ Piano, Organ luôn được các bạn nhỏ yêu thích không chỉ bởi những phút giây được hòa mình theo tiếng nhạc mà còn giúp các con tăng sự khéo léo, uyển chuyển của đôi tay cũng như giúp các em rèn luyện khả năng tập trung, tư duy sáng tạo và khả năng cảm thụ âm nhạc. Tại Câu lạc bộ Piano, Organ các con sẽ được học nhạc lý cơ bản, luyện tập hợp âm, giai điệu, học cách tự viết tác phẩm Piano mới và chơi được các tác phẩm Piano từ cơ bản đến nâng cao. Học sinh trong câu lạc bộ Thanh nhạc nắm được các kỹ thuật lấy hơi, kỹ thuật hát hát liền hơi, hát nảy, biết lắng nghe nhau, cách xử lý sắc thái trong từng tác phẩm. Trau dồi, thể hiện vai trò cá nhân trong tập thể, phát huy tinh thần tập thể, kết nối, truyền nhiệt huyết và động lực cho nhau. Mang lại giá trị thẩm mỹ trong âm nhạc cũng như trong đời sống. Hơn hết, những lợi ích của việc học thanh nhạc mang lại vô cùng tuyệt vời như: kiểm soát được cao độ tốt hơn, biết cách tạo ra các âm thanh với cao độ khác nhau. Điều này giúp các con khi hát, nói sẽ có cảm xúc hơn nhiều, tự tin hơn, khi đến với thanh nhạc, phần đông các con rụt rè, nhút nhát, không dám thể hiện cảm xúc, bản thân mình. Sau một thời gian, nhờ sự tự tin và hát trước mọi người trở thành thói quen. Câu lạc bộ nghệ thuật là nơi các học sinh học tập, vui chơi, sinh hoạt lành mạnh và phát huy sở trường. Nhiều em trước đây còn rụt rè, nhút nhát sau khi tham gia lớp học thì nhậy, múa đẹp, đàn, hát tự tin thể hiện trước đám đông. Các em còn có thể chủ động tập luyện để biểu diễn, tham gia các phong trào của trường.







